

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3230**/UBND-TNMT

Triệu Sơn, ngày **02** tháng 11 năm 2016

V/v tham gia ý kiến về việc Ban chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn xin được vận chuyển đất thừa trong quá trình xây dựng Trường bắn và Thao trường tại xã Dân Lực và xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 21/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND huyện Triệu Sơn và UBND xã Dân Lực, UBND xã Minh Sơn để kiểm tra thực địa khu đất BCH Quân sự huyện Triệu Sơn xin tận thu đất thừa trong quá trình xây dựng thao trường huấn luyện bắn đạn thật gắn với khu tăng gia sản xuất tập trung. Qua kết quả buổi làm việc, căn cứ các loại hồ sơ, tài liệu có liên quan, UBND huyện Triệu Sơn có ý kiến tham gia như sau:

- Vị trí khu đất Ban chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn đề nghị xin tận thu đất thừa trong quá trình thực hiện dự án thuộc địa bàn 02 xã Minh Sơn và Dân Lực, đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 05/10/2016 cho Ban chỉ huy quân sự huyện Triệu Sơn.

- Ngày 21/6/2016, BCH QS huyện Triệu Sơn đã được Tư lệnh Quân khu 4 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng trường bắn và thao trường huấn luyện của tại Quyết định số 1075/QĐ-TL.

Quá trình xây dựng các hạng mục công trình phải thực hiện hạ thấp độ cao, san ủi mặt bằng khu đất và đắp ụ chắn đạn. Khối lượng đất dư thừa theo hồ sơ thiết kế ước tính khoảng 1.500m³.

Do không có vị trí đổ đất thải, mặt khác để tiết kiệm nguồn kinh phí thực hiện dự án, BCH QS huyện có đề nghị được bán khối lượng đất dư thừa trên cho Công ty TNHH MTV Long Sơn để làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel.

Để đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, UBND huyện Triệu Sơn thống nhất với đề nghị của BCH Quân sự huyện và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho BCH QS huyện được tận thu khối lượng đất dư thừa trong quá trình thực hiện dự án.

UBND huyện Triệu Sơn có ý kiến tham gia đề Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TNMT.



Lê Xuân Dương